

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ผู้มาประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จำนวน ๑๕ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน (ตามบัญชีที่ลงนาม)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสาคร สุวรรณรอด	รองประธานสภา	สาคร สุวรรณรอด	
๒	นายทวี ปัดบุญหัน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	ทวี ปัดบุญหัน	
๓	นายธมลพล ปัดบุญหัน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	ธมลพล ปัดบุญหัน	
๔	นายอภิเดช พรหมพิมพ์	ประธานสภา ฯ	อภิเดช พรหมพิมพ์	
๕	นายสมฤทธิ์ สามารถ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	สมฤทธิ์ สามารถ	
๖	นางสมศรี พระราช	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	สมศรี พระราช	
๗	นายมูลชัย ไวยะเลิศ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	นายมูลชัย ไวยะเลิศ	
๘	นายบรรพจน์ บุตรดีคำ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	บรรพจน์ บุตรดีคำ	
๙	นายนิรันดร์ สอนองผล	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	นิรันดร์ สอนองผล	
๑๐	นางจันทอน สุทธิประภา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	จันทอน สุทธิประภา	
๑๑	นายบุญคง ไบสีรส	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	บุญคง ไบสีรส	
๑๒	นายวิสันต์ สามารถ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	วิสันต์ สามารถ	
๑๓	นายวิเชียร วันชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	วิเชียร วันชัย	
๑๔	นางจิตหทัย บุญสิทธิ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	จิตหทัย บุญสิทธิ์	
๑๕	นายสัญญาชัย พรหมพิมพ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	สัญญาชัย พรหมพิมพ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอรสา นาชัยสถาน	รองปลัด อบต. รักษา ราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกว้าง	อรสา นาชัยสถาน	
๒	นางสาวพรเพ็ญ พนมศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	พรเพ็ญ พนมศักดิ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓	นางสาวอิพร คำมุงคุณ	นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	อิพร คำมุงคุณ	
๔	นายมนตรี หงษ์พิณิจ	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	มนตรี หงษ์พิณิจ	
๕	นางสาวภาณุชนา ศรีสงคราม	นักทรัพยากรบุคคล	ภาณุชนา ศรีสงคราม	

รวม	สมาชิกสภา อบต.	ทั้งหมด ๑๖ คน
	ผู้มาประชุม	จำนวน ๑๕ คน
	ลา	จำนวน ๑ คน
	ผู้ขาดประชุม	จำนวน คน
	ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายนิรันดร์ สนองผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๑๕ คน ลากิจ ๑ คน คือ นายเศรษฐา วิรุณพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างเข้าห้องประชุมแล้ว พร้อมเชิญนายอภิเดช พรหมทิพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานสภา เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอภิเดช พรหมทิพย์ แจ้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้ที่ประชุมทราบ ประธานสภา

นางสาวอรสา นาชัยลาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกว้าง ให้หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการชี้แจงในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วในเบื้องต้น ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุมสภา

นางสาวอิพร คำนูญคุณ นักพัฒนาชุมชน วิชาการราชการพนงหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์ ซึ่งแจ้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการมาแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดพื้นที่ปกปักเป็นที่ยับยั้งแล้ว ตามเอกสารที่แนบให้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติงานมีผลงานอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อที่จะเข้ารับการประเมิน ปีนี้เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทาง อบต.โคกกว้าง ได้วางแผนโครงการไว้ว่าจะจัดโครงการฝึกอบรมให้กับคนท้องถิ่น ขออธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานในโครงการ งานในด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มี ๓ ด้าน

๑. ด้านการบริหารและการจัดการ คือ การประชุม การแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน
๒. ด้านการดำเนินงาน ซึ่งทาง อบต.โคกกว้างจะดำเนินการจัดโครงการอบรมในช่วงวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งโครงการที่จะจัดขึ้นใน วันที่ ๒ นี้คือ วันแรก จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการจะประกอบด้วย พนักงานลูกจ้างของ อบต. โคกกว้าง รวมทั้งหมด ๒๙ คน สมาชิกสภา อบต.โคกกว้าง ๑๖ คน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวบ้าน จำนวน ๑๒ คน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (โคกกว้าง) จำนวน ๒๐ คน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประวีรธร (หนองบ่อ) ๒๐ คน ตัวแทนครูโรงเรียนละ ๒ คน สภานักเด็กและเยาวชนตำบลโคกกว้าง ๒๑ คน รวมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ๑๑๒ คน ในส่วนคณะวิทยากรมาจากเทศบาลตำบลศรีพนา อ.เขาค้อ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินและได้ป้ายพระราชทานมาแล้ว ถ้าเราดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก็สามารถเสนอเพื่อรับการประเมินในส่วนของการดำเนินงาน

- มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปกปัก ซึ่งกำหนดเป็นป่าในชุมชนอยู่บ้านหนองบ่อ
- การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ซึ่งจะดำเนินการจำแนกชนิดทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปัก การติดรหัสพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าที่กำหนด
- ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ ถ่ายภาพ การทำตัวอย่าง

ซึ่งในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมทางวิทยากรจะขึ้นแจ้งปฏิบัติลงพื้นที่ภาคสนามจริง พร้อมแจ้งให้ท่าน ส อบต.ตรวจสอบปราชญ์ชาวบ้าน ๑๒ ท่าน ปราชญ์ชาวบ้านจะช่วยให้การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาหมู่บ้าน และขอความร่วมมือโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ มีอยู่ ๒ ราย ที่อยู่หมู่ ๓ กับ หมู่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการประสานแรงงานช่วยกัน เพราะงบประมาณที่ได้มาให้เฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งค่าแรงไม่มี

จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิเดช พรหมพิมพ์
ประธานสภา

มีโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ถ้าไม่มี ผมจะเสนอเรื่องขอโครงการขอ บริการจัดการขยะในครัวเรือน อันนี้ทาง
จังหวัดประชุมว่าเรื่องขออินทรีให้ทุกครัวเรือนทำถังขยะเปียก เพราะขอมีปัญหา
มากซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงในรายละเอียด

นางสาวอรสา นาคีลาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกว้าง สืบเนื่องมาจากท่านประธาน
เรื่องการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีมอบให้
กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มานำมาให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบริหารจัดการขยะทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬทุกท่านก็คง
ทราบอยู่ว่าเราตรวจจังหวัดสะอาด บึงกาฬได้ระดับที่สองรองจากจังหวัดลำพูน ซึ่งตัวนี้
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ก็ได้ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะซึ่งแยกขยะเปียก
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ซึ่งทาง อบต.โคกกว้าง ได้ออกประชุมให้ทุก
ท่านทราบแจ้งให้ชาวบ้านแต่ละบ้านได้ช่วยกันลดขยะ อย่างนำไปทิ้งที่สาธารณะ และ
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านรณรงค์ เรื่อง การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ซึ่งตอนนี้เรานำไปทิ้งที่เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง พร้อม
ชี้แจงค่าเก็บ ขนขยะ ให้เก็บครัวเรือน ๒๐ บาทต่อเดือน จนกว่าข้อบัญญัติต้องการ
บริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเก็บ
ขนขยะเป็นครัวเรือน ๖๕ บาทต่อเดือน ตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุมสภา อบต. โคกกว้างครั้งที่แล้ว

นายอภิเดช พรหมพิมพ์
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ตาม
เอกสารที่ได้แจกไปแล้วนั้น ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือจะให้แก้ไขหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๑๕-๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕
นายอภิเดช พรหมพิมพ์
ประธานสภา

เรื่อง ที่เสนอใหม่และพิจารณา
๑. ขอความเห็นชอบการรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ อบต. รับผิดชอบดำเนินการ
การซ่อมแซม หมู่ ๒ , หมู่ ๖ , หมู่ ๘ , หมู่ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงใน
รายละเอียด

นางสาวอรสา นาชัยสถาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกวาง ชี้แจงการรับโอนหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านที่ไม่มีงบประมาณจะดำเนินการซ่อมแซม ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ , หมู่ ๖
หมู่ ๘ , หมู่ ๙ ได้ทำหนังสือแจ้งเข้ามาให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
ในเรื่องโอนหอกระจายข่าวให้ทาง อบต.โคกกวาง ซ่อมแซมให้

นายอภิเดช พรหมพิมพ์
ประธานสภา

เรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ อบต.โคกกวาง รับผิดชอบ
ดำเนินการซ่อมแซม หมู่ ๒ , หมู่ ๖ , หมู่ ๘ , หมู่ ๙ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ
ไม่เห็นชอบไม่ต้องยกกรับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมี มติความเห็นชอบ การรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ อบต.โคกกวาง
รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซม หมู่ ๒ , หมู่ ๖ , หมู่ ๘ , หมู่ ๙ ด้วยคะแนนเสียง
๑๕-๐

พัก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๕๐ น.

นายอภิเดช พรหมพิมพ์

๒. ขอความเห็นชอบแผนพัฒนา ๔ ปี เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

นางสาวอรสา นาชัยสถาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกวาง

เรื่องการเสนอแผนเพิ่มเติม
ซึ่งการจัดทำแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งบางโครงการไม่มีบรรจุในแผนพัฒนา
๔ ปี ขอเพิ่มเติม ส่วนหมวดที่ต้องแจ้งเพิ่มเติมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นำเสนอในที่ประชุม

นายมนตรี หงษ์พินิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงเพิ่มเติม แผนพัฒนา ๔ ปี ครั้งที่ ๓ เนื่องจาก
อบต.โคกกวาง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเพิ่มเติมแผนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
สรุปโครงการ มีดังนี้

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านโคกกวาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง งบประมาณที่ทางช่างตั้ง
ไว้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแก้ว
วัดอุประสงค์เพื่อให้เด็กวัยเรียนได้มีที่เล่นที่ออกกำลังกายและส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียน
การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๔ ต่อเติมอาคารเก็บพืชศุ อบต.โคกแก้ว วัดอุประสงค์เพื่อให้
อาคารเก็บพืชศุได้อย่างพอเพียง การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๕ โครงการถ่ายกระแสของชลอน้ำ หัวดงสี่แยก หมู่ที่ ๓ บ้านภานต์
วัดอุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค และการเกษตร ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
และ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมอาชีพและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการที่ ๑ อุทิศทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภช
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำเสาขี้ผึ้งบ้าน ชุมเมืองลุงดำ วัดอุประสงค์ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และเกิดชุมชนสถาบันพระมหากษัตริย์
การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนบริหารงานทั่วไป

โครงการที่ ๑ โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน วัดอุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการที่ ๑ อุทิศทุนโครงการหมู่บ้านต้นแบบบริหารจัดการขยะ หมู่ที่ ๔
บ้านท่าส้มโฮง วัดอุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้านต้นแบบ การจัดสรร
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการต่อไปเป็นโครงการบัญชีผูกพัน ๔ โครงการ

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง วัตถุประสงค์เพื่อรับรองปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจ รถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน ๑ คัน การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไม้ค้ำประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดประชุมและเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการบริการห้องประชุม การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อตู้ปลา จำนวน ๑ ชุด วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อน การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔. ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อน้ำพุ จำนวน ๑ ชุด วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประดับสวนสาธารณะ การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งหมดมีเท่านี้ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา

นางสาวอรสา นาสัยลาน รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกว้าง ในเรื่องการเสนอโครงการนำเข้แผนพัฒนา ๔ ปี คาดการณ์ว่าจะจัดสรรงบประมาณโครงการ เพื่อจะนำเข้าสู่สภาในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น โดยให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งด้วย

/ส.เหตุอื่นตาม....

เหตุขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
 สงบแห่งชาติดังกล่าว มาตรา ๕๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๘/๑ สภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งและ
 ตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งและ
 หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การ
 บริหารส่วนตำบลนั้น ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎร
 ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี
 พื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน
 การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๓ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
 สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า
 สามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
 หรือสมาชิกรัฐสภา ก็ต้องรอความชัดเจนในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ ก็แจ้งให้
 สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ

นายอภิเดช พรหมทิพย์ มีท่านใดสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอความเห็นชอบแผนพัฒนา ๔ ปี
 เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าเห็นชอบให้ยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การเพิ่มเติมแผน ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ - ๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางสาวอรสา นาชัยลาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกว้าง เรื่องที่ ๑ มีชาวบ้าน เข้า ไป
 ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปทุมธานี กรณีร้องเรียนมีผู้ทุกล้ำทางสาธารณประโยชน์
 เรื่องที่ ๒ ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านบึงสำราญมอเตอร์เสียทาง ผอ.กองช่างกำลัง
 ดำเนินการแก้ไข แจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ

ที่ประชุม -รับทราบ

นายอภิเดช พรหมทิพย์ ส อบต.ทุกท่านแจ้งประเด็นปัญหาที่ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
 ประธานสภา

นางสาว สุวรรณรอต
ส.อบต. หมู่ ๑

-หมู่ที่ ๑ ไม่มี

-๗-

นายทวี ปัดบุญทัน
ส.อบต. หมู่ ๒

-ปัญหาถนนชำรุด
-ปัญหาท่อประปาแตก

นายสมฤทธิ์ สามารถ
ส.อบต. หมู่ ๓

-ปัญหาถนนชำรุด

นางสมิคร พระราช
ส.อบต. หมู่ ๔

-ปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านไหลเบาทุกหลังคาเรือน

นายบรรพจน์ บุตรดีคำ
ส.อบต. หมู่ ๕

-ปัญหาถนนทางเข้า รบบรรทุก ขนหิน ขนทราย ทำให้ถนนชำรุด

นายนิรันดร์ สนองผล
ส.อบต. หมู่ ๖

-ปัญหาถนนชำรุด

นายบุญคง ไบสีรส
ส.อบต. หมู่ ๗

-หมู่ที่ ๗ ไม่มี

นายวิเชียร วัชชัย
ส.อบต. หมู่ ๘

-ไฟส่องทางชำรุด หน้าบ้านนายบัวทอง เรืองบุญ
-ไฟฟ้าไม่พอ ดับบ่อย
-ระบบน้ำประปา
-ถนนคอนกรีต

นางจิตหยัย บุญสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ ๙

-การขยายท่อประปา
-ถนนคอนกรีตระเบิดอยากได้ยามะตอยใบเหลาด

นางสาวอรสา นาชัยลาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกวาง ทุกปัญหาพร้อมดำเนินการแก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยให้ผู้นำทุกหมู่บ้านถ่ายรูป พร้อมทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งความประสงค์มายัง อบต.โคกกวาง ทางเราจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

นายอภิเดช พรหมพิมพ์ ประธานสภา ขอความร่วมมือในการจัดการขยะ

นางสาวอรสา นาชัยลาน รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกกวาง ขอความร่วมมือช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในการบริหารจัดการแยกขยะก่อนทิ้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอภิเดช พรหมพิมพ์
ประธานสภา

กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม วันนี้อย่างดียิ่งขอขอบคุณ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายนิรันดร์ สอนองผล)
เลขานุการสภา อบต.โคกกว้าง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสาคร สุวรรณรอด)
ส.อบต. หมู่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมันตรา พระราช)
ส.อบต. หมู่ ๔

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิตติยา บุญสิทธิ์)
ส.อบต. หมู่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายอภิเดช พรหมพิมพ์)
ประธานสภา อบต.โคกกว้าง